

## รายงานสังคมนิตร์ ศิษย์ ครู ฝึกการพูดครั้งที่ 2512 ประจำวันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2567

🎤 **เปิดประชุม** โดยนายกฯ **คุณศศิวิมล ศรีถาวร** : ท่านนายกกล่าวเปิดการประชุมประจำสัปดาห์ และกล่าวทักทายเพื่อนสมาชิกด้วยคำเมืองที่ไพเราะ หวานและน่ารัก...ซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะพูดคำเมือง เพราะเป็นเดือนเมษายน เป็นปีใหม่ของเมืองเรา เราไม่ได้เจอกันมา 2 สัปดาห์ เนื่องด้วยกิจกรรมวันสงกรานต์...

🎤 **พิธีกร** โดย **คุณธมกร คล้ายทิพย์** : “ข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่ แหมบ่เต่าใดกจะเข้าโลงแล้ว...” กล่าวทักทายเพื่อนสมาชิก วันนี้เป็นวันที่ดีที่เราได้มาพบกัน ได้มาฝึกพูดพร้อมกัน สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย ก่อตั้งเมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2518 โดยผู้ริเริ่มคือ อ.ไมตรี ชาติบุรุษ ซึ่งท่านมีแรงบันดาลใจจากการฝึกพูดแบบสากลในระบบโทสมาสเตอร์ที่กรุงเทพฯ ในการจัดตั้งได้ชักชวนคนหลากหลายอาชีพพร้อมกันที่เป็นชาวเจียงใหม่ มีวัตถุประสงค์คือ การฝึกพูด การฟัง ฝึกบุคลิกภาพ การเป็นผู้นำในชุมชน ด้านข้างคือธงสโมสรฯ ที่เป็นสัญลักษณ์ของสโมสรฯ มีดอกทองกวาว ปีพ.ศ.ที่ก่อตั้งและชื่อของสโมสรฯ หลักสูตรมี 3 ชั้น ต้น กลาง สูง ทั้งหมด 15 บท อุปกรณ์มี ลิง ถ้วยแก้ว ถ้วยไม้สักทอง...

🎤 **ประธานฝึกการพูดแบบฉบับพลัน** โดย **คุณธวัชรัตน์ มณีพรรณ** : ตอนนี้ฟังผ่านพันปีใหม่เมืองไปได้ไม่กี่วัน เพื่อนสมาชิกอาจจะยังไม่เยอะ ในวันนี้จะได้มาถามคำถามฉบับพลัน ซึ่งกติกามีการกำหนดเวลาโดยท่านต้องดูสัญญาณไฟ ทักที่ประชุมไฟเขียวขึ้น 1 นาทีครึ่ง สีเหลืองปรากฏ 2 นาที ไฟแดงขึ้น 2.30 นาที ไฟแดงดับ พร้อมสัญญาณกริ่งเตือนดังขึ้น ในการตอบมีรางวัล โดยผู้เข้าร่วมประชุมโหวตให้ท่านที่ถูกใจ รางวัลคือ รางวัลปรบมือและถ้วยแก้ว โดยลงคะแนนในโหวตได้

🎤 **คำถามที่ 1** “ท่านมีวิธีแบบไหนที่จะช่วยให้คลายร้อนได้ ?” ผู้ตอบ **คุณดวงแข แซ่ตั้ง** : มีวิธีการคลายร้อนด้วยการไปเล่นสงกรานต์กับหลานๆ ที่บ้าน บางครั้งก็คลายร้อนด้วยการอยู่ห้อง คุหนั่ง ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ดื่มน้ำมากๆ ก็ช่วยได้

🎤 **คำถามที่ 2** “วันหนึ่งถ้าท่านเหลือประสาทสัมผัสเพียง 1 อย่าง ท่านจะเลือกอะไร ? เพราะเหตุใด ?” ผู้ตอบ **อ.มานพ วงศ์สุน** : แต่ละส่วนมีความสำคัญหมด ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ แต่ถ้าให้เลือกจะเลือก “ดวงตา” เพราะตาเราจะต้องเห็นทุกอย่าง ตอนเราไปที่ไหนเราจะต้องมองเห็น แค่มีดวงตาก็จะทำให้เรามองได้ทะลุถึงหัวใจ ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ

🎤 **คำถามที่ 3** “น้องใบบุญต้องการจะบวชแบบไม่ลาสิกขาท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ?” ผู้ตอบ **อ.สิทธิพร พัฒนสามคำ** : เป็นโอกาสและมิตรหมายอันดีที่พ่อแม่จะได้บุญจากการบวชของลูก การบวชก็ได้เรียน อาจจบถึงชั้นดอกเตอร์ ซึ่งก็คือ ดีแล้วที่บวช เพราะเป็นสิ่งที่ดี น่าเคารพ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น

🎤 **คำถามที่ 4** “ร้านอาหารแห่งหนึ่งมีแมลงสาบบินมาเกาะเสื้อลูกค้าแล้วส่งเสียงไววาย ถ้าเป็นท่านจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ ?” ผู้ตอบ **คุณสมยศ ศรีลัมภ์** : ความเมตตาเป็นสิ่งที่ทำได้ ถ้าเขามาเกาะเราควรเมตตาตามันแล้วปล่อยมันไป ให้ความเมตตาไปกับเขา เรารังเกียจเขาแล้วตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่ดีลงไป หากเราคิดดีทำดี สิ่งดี ๆ ก็จะมาหาเรา

🎤 **ผู้ประเมินฝึกการพูดแบบฉบับพลัน** โดย **อ.ดารณี คงมัน** : ยินดีที่ได้พบเจอทุกท่านในวันนี้ ประธานฝึกการพูดแบบฉบับพลันมีบุคลิกที่ดี การเชื่อมโยงถามคำดี แต่มีข้อดีคือไม่มีการทบทวนคำถามให้กับผู้ฟัง ครั้งหน้าควรปรับปรุง ผู้ตอบตอบได้ดี ทั้งตรงประเด็นและสร้างความเข้าใจ รวมถึงเป็นการตอบที่ครบสมบูรณ์ บุคลิกของผู้ตอบเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เป็นเรื่องที่น่ายินดี ผู้ฟังก็ตั้งใจฟังคำถามและคำตอบ ส่วนผู้ที่จะได้รับรางวัลขึ้นอยู่กับผู้ฟังว่าจะเลือกท่านใดที่ท่านชอบ

🏆 **5 นาทีมีสาระดีๆ มาฝาก** เรื่อง “ใจรู้ กายรู้” โดย อ.สิทธิพร พัฒนสามคำ : ใจเราไม่รู้จักไม่สามารถทำได้ เช่น การตีกอล์ฟถ้าใจเราไม่รู้จักตีไม่ได้ ใจต้องคิดก่อนว่าควรยืนอย่างไรถึงจะตีไม่พลาด ดังนั้น ถ้าใจรู้กายก็รู้ องค์ประกอบเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ ทำให้เราสามารถที่จะปฏิบัติได้สำเร็จ เพราะฉะนั้นใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เราจะทำสิ่งใดก็ตามหากขาดใจเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จ

🏆 **3 นาทีแห่งความหรรษา** เรื่อง “ความเมตตา” โดย คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์ : ลูกน้องมาเยี่ยมที่บ้าน “พี่ ๆ ผมมีเรื่องจะปรึกษา” / “มีเรื่องอะไรเหรอ” / “ไม่รู้ผมทำถูกหรือเปล่า” / “เออมีเรื่องอะไร..ไหนเล่ามา” / “คือผมไปซื้อลูกชิ้นหมูปิ้งแล้วจะกลับมากินที่บ้าน แล้วระหว่างที่รอก็หิบบนถนนแล้วเห็นเด็กมอมปากผมกินน้ำลายเลยถามไปว่า “หนูกินไหม” / “กินครับ ผมเกิดมาไม่เคยกินลูกชิ้นอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลย” จากนั้นผมก็เลยเอามาให้กลับไปกินที่บ้าน “หนู ๆ เอากลับไปกินที่บ้าน” / “ไม่ได้ครับ ถ้าเอากลับไปพ่อตีตายเลย” / “ทำไมละ” / “ก็พ่อผมเป็นอิสลามครับ” ฮ่า ๆ ฮ่า ๆ

🏆 **ปกิคม** โดย คุณทิพย์กานดา คันธวงศ์ : ใหว้ชาครูบาอาจารย์ ใครพูดดีพูดเพราะ คนนั้นก็เก็บคำพูดนั้นไปฝันหวาน คำพูดที่ดีมีคุณค่า สโมสรมีมานานเกือบ 50 ปีแล้ว ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่วันนี้...ขอเชิญท่านได้แสดงตัวและแนะนำตนเองให้กับเพื่อนสมาชิกได้รู้จักสักนิดหน่อย

- คุณนิพนธ์ จันทร์วิรัช
- คุณจิราพรรณ จันทร์วิรัช
- คุณสิทธิธัญญ์ จันทร์วิรัช และสมัครเป็นสมาชิกสโมสรฯในวันนี้ด้วย

สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ขอขอบคุณและขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี

(พัก) พักรการประชุม ตีมน้ำ ชา กาแฟ พูดคุยตามอัธยาศัย (15 นาที) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารว่างทุกท่าน

### 🏆 **รายการฝึกพูดแบบเตรียมตัว**

**บทที่ 4 การใช้ภาษาขาย** เรื่อง “โอกาสทางธุรกิจ” โดย คุณกานต์นสิท วงศ์โพธิ์ชุ่ม: 7 พฤษภาคม เมื่อปีที่แล้ว คือนับไป 10 กว่าวันก็จะครบหนึ่งปี มีคนจีนซื้อชิมบ้า เค้กลีฟสดที่เมืองพัทยา เชื่อไหมว่าเค้กลีฟสดประมาณ 12 ชั่วโมง ขายทุเรียนไป 3,800 ตัน เป็นเงิน 1,500 ล้านบาท ยังไม่พอ มีมังคุดอีก 30,000 ตัน เป็นเงินอีก 500 ล้านบาท แล้ว ยังขายข้าวสาร ยางพารา ก้อน และสินค้าอื่นๆอีกในเมืองไทย โดยมีผู้ชมถึง 2,000,000 คน มีคำสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก แต่ก็มีคนหนึ่งที่ชื่อ เพอร์รี่ ลาฟี่ขายได้จำนวนมากเช่นกันแต่เขาหนีภาษีจึงถูกรัฐบาลจับไว้ ปัจจุบันการไลฟ์สด 95% มีคนไทยที่ไม่รู้ว่าสามารถทำอาหารกินบน TikTok อย่างไร การทำมาหากินบน TikTok ง่ายคือไลฟ์สดเปิดกล้องแล้วไลฟ์ มีรายได้จากฐานแฟนคลับที่ซื้อของขวัญให้เป็นธุรกิจแบบใหม่ที่นำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันนี้ **ผู้วิจารณ์เฉพาะตัว** โดย อ.เสน่ห์ คำวินิจ

🏆 **ผู้ประเมินทั่วไป** โดย ภก.กรกฎ ทิพย์รัตน์ : นานๆจะได้พูดคำเมือง เลยไม่ค่อยจะคุ้นเท่าไร เพราะปกติเราจะพูดตอนอยู่ที่บ้านหรืออยู่กับครอบครัวมากกว่า คำเมืองเหนือเราบางคำเป็นการแปลงภาษาเช่น โรงเรียน ก็เป็น โฮงเฮียน ช่วย ก็เป็น จัวย คำบางคำเราก็ไม่คุ้นเคย การพูดแบบเตรียมตัวอาจจะใช้คำเมืองไม่ค่อยได้ การพูดของท่านจะเป็นอย่างไร มีผู้ที่นั่งฟังท่านตลอด โดยเป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินเฉพาะตัว ซึ่งจะมาให้ข้อเสนอแนะแก่ท่าน. วันนี้ทุกท่าน

แต่งกายด้วยชุดเมือง การทำหน้าที่ของพิธีกรกันนั้นมีความเชื่อมโยง ลื่นไหล ทำหน้าที่ได้ดี ผู้ทำหน้าที่อื่นๆ ก็ทำได้ดีมาก ถึงแม้ว่าตอนแรกจะไม่มีผู้ลงหน้าที่ แต่เราก็หาเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาร่วมประชุมทำหน้าที่ได้

### 🏆 รายงานการใช้ภาษา -

### 🏆 ผลฝึกการพูดประจำสัปดาห์

ผู้ตอบคำถามฉบับพลันดีเด่น รางวัลปรบมือ พร้อมรับ POPULAR VOTE CARD คือ **คุณสมยศ ศรีลัมพ์**

ผู้ฝึกพูดแบบเตรียมตัว

บทที่	ผู้ฝึกพูด	ผลการฝึก	หมายเหตุ
4	คุณกานต์นสิท วงศ์โพธิ์ชุ่ม	ผ่าน	-

ผู้ประเมินเฉพาะตัวดีเด่น : **อ.เสนห์ คำวินิจ**

🏆 รายงานคำพุ่มเพื่อย โดย **คุณรวีภาส ทิพย์รัตน์**

🏆 รายงานการใช้เวลา โดย **คุณรมิตา ทิพย์รัตน์**

🏆 ข้อคิดคำคม “จะดำน้ำก็หือหันทราย จะนอนหงายก็หือหันฟ้า เยี้ยหยิ่งก้าทำหือมันสุดๆ”

🏆 ปิดประชุม เวลา 17.37 น.

🏆 เรียบเรียง/รายงาน โดย **คุณธนกร หลูปิน**

\*\*\*\*\*ขอขอบคุณผู้ทำหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุก ๆ ท่าน\*\*\*\*\*

## ข่าว & ประชาสัมพันธ์

📣 แจ้งกิจกรรมของสโมสรฯ ดังนี้

🏆 เชิญสมาชิกร่วมการประกวดการตอบคำถามแบบฉบับพลันประจำปี 2567 ของสโมสรฯ ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567

🏆 ผากประชาสัมพันธ์เยาวชนอายุ 15-18 ปี เข้าร่วมประกวดการพูดสุนทรพจน์ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567

🏆 เชิญสมาชิกร่วมการประกวดการพูดแบบเตรียมตัวประจำปี 2567 ของสโมสรฯ ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567

🏆 กิจกรรมสัมมนาวิชาการ วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 ณ ริมดอยรีสอร์ทเชียงใหม่ อ.เชียงใหม่

📣 ขอเชิญชวน มิตร ศิษย์ ครู และ กัลยาณมิตรทุกท่าน

🏆 สามารถเข้าไปกด Like กดแชร์ กดติดตามข่าวสารและรูปของทางสโมสรได้ทาง เพจFacebook ของ สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ได้ที่ [www.facebook.com/lannapublicspeakingclub](http://www.facebook.com/lannapublicspeakingclub)

และเข้าเยี่ยมชมติดตามข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ และรายการฝึกการพูดประจำสัปดาห์ได้ที่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรฯ <https://lannathaispeakingclub.com>